

ด่วนที่สุด

ที่ มท ๐๒๑๐.๕/ว ๕๕๕๕



สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
ถนนอัษฎางค์ กทม. ๑๐๒๐๐

๗๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗

เรื่อง การพิจารณาโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ระดับจังหวัด

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด

อ้างถึง ๑. หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๑๐.๕/ว ๔๑๕ ลงวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓
๒. หนังสือสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๑๑๐/ว ๔๕๒ ลงวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๗

ตามหนังสือที่อ้างถึง ๑. สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยได้แจ้งหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ในการมอบอำนาจในการจัดตั้งคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ระดับจังหวัด และหนังสือที่อ้างถึง ๒. สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี แจ้งว่า คณะกรรมการบริหารการบูรณาการแผนและระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ทั่วประเทศ ชุดเดิมพ้นวาระไป ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

เพื่อให้การขับเคลื่อนการพิจารณาโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ระดับจังหวัด และการบูรณาการแผน และระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) เป็นไปด้วยความเรียบร้อย กระทรวงมหาดไทย จึงขอให้จังหวัดดำเนินการปรับปรุงคำสั่งคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ระดับจังหวัด โดยมีองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่เพิ่มเติม ดังนี้

๑. ให้คัดเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งเป็นบุคคลผู้มีความรู้ความสามารถในด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ด้านสื่อสารโทรคมนาคม ด้านระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) หรือด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ระดับจังหวัด

๒. แต่งตั้งผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดหรือผู้แทน เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการฯ

๓. กำหนดอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการฯ เพิ่มเติม อาทิ กำหนดแผนการขับเคลื่อนและแนวทางการบริหารจัดการข้อมูล งบประมาณ การขับเคลื่อนการบริหารจัดการระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ระดับจังหวัด และการใช้ประโยชน์จากกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ระดับจังหวัด การบริหารจัดการระบบเชื่อมโยงกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) การบำรุงรักษา และการรักษาความปลอดภัยของศูนย์ควบคุมและข้อมูลระบบเชื่อมโยงกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ตลอดจนกำหนดมาตรการส่งเสริมการบริหารจัดการข้อมูลร่วมกันระหว่างภาคราชการ และภาคเอกชน

จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุเทพพงษ์ จุลเจริญ)
ปลัดกระทรวงมหาดไทย

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

โทร. ๐ ๒๒๘๒ ๖๕๖๐, (มท) ๕๑๑๐๑

